



## รางวัล การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม

ประเภทผู้นำหุ้นส่วน  
ความร่วมมือ  
Engaged Citizen

### ระดับดีเด่น

นายจรูญ ฤทธิเรือนคำ

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังสะแกงใต้  
อำเภอเวียงหนองล่อง  
จังหวัดลำพูน

## โครงการหมู่บ้านสีขาว ชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัวร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน จังหวัดลำพูน

นายจรูญ ฤทธิเรือนคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังสะแกงใต้ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เป็นผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนให้พื้นที่ในหมู่บ้านจากพื้นที่เสี่ยง ด้านยาเสพติด กลายเป็น “หมู่บ้านสีขาว” และ เป็น “หมู่บ้านกินอ้ม นอนอุ่น” ลดความหวาดกลัวของชาวบ้าน จากกลุ่มอิทธิพลขบวนการค้ายาเสพติด จนเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือเพื่อป้องกัน ปัญหายาเสพติดอย่าง เข้มแข็ง ด้วยการลง แรงกาย แรงใจ กุ้มเทให้ กับชาวบ้านอย่างเต็มที่ ทำ ประกาศเอาตำแหน่งหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักประกัน ใน การสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในชุมชน



ผู้ใหญ่บ้านจรรยา แสดงความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ นำลูกบ้านเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านสีขาวเป็นหมู่บ้านแรกของ จังหวัดลำพูน โดยไม่เกรงกลัวขบวนการค้ายาเสพติด ท่ามกลางความหวาดกลัวของลูกบ้านอันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 2 คน โดยแรกเริ่มโครงการ ผู้ใหญ่บ้านจรรยาได้ชักจูงชาวบ้านและเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งในครั้งแรกมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจำนวนที่น้อยมาก เพราะมีความหวาดกลัวต่ออิทธิพลขบวนการค้ายาเสพติด แต่ผู้ใหญ่บ้านจรรยา ยืนหยัดด้วยการใช้วิธีเดินเคาะประตูบ้านทุกหลัง เพื่อหวานล้อม และเชิญชวนให้เข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม ถึงขั้นกล้าประกาศที่จะลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หากมีชาวบ้านมาเข้าร่วมจำนวนน้อยเช่นเดิม เพราะถือว่าไม่ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในการปฏิบัติหน้าที่ จนสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านจรรยาทำได้สำเร็จ มีชาวบ้านเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80 ของคนในหมู่บ้าน



ผู้ใหญ่บ้านจรรยาช่วยสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน ด้วยการเป็นแกนนำ “ทีมสร้างคน” จัดกิจกรรมชุมชนบำบัดผู้เสพยาทุกสัปดาห์ และค้นหาผู้เสพยารายใหม่เข้ารับการบำบัด นอกจากนี้ ยังช่วยเฝ้าระวังภัยจากขบวนการค้ายาเสพติด และผู้เสพยาที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลักษณะของชาวบ้านในยามวิกาลให้กับชุมชนจนสามารถจัดตั้งให้หมู่บ้านบ้านวังสะแกงได้เป็น “หมู่บ้านสีขาว” ทั้งยังให้การช่วยเหลือ และพัฒนาบ้านหนองล่อง ให้ได้รับการยอมรับเป็นชุมชนต้นแบบโครงการควบคุมอีกพื้นที่หนึ่ง

นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยังได้ออกมาตรการชุมชนกรณีผู้เสพยาที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับมาเสพยาซ้ำ หากตรวจปัสสาวะแล้วพบเป็นสีม่วงขั้นแรกจะถูกตักเตือนก่อน หากยังไม่มีการแก้ไข มีการเสพยา และตรวจปัสสาวะพบสีม่วงอีกบ้านที่พักอาศัยจะถูกตัดน้ำตัดไฟ เป็นมาตรการทางสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และคิดร่วมกัน รวมถึงการสร้างมาตรการการอยู่อาศัยร่วมกันให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับการบำบัด และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนเหมือนคนปกติ รวมถึงการสร้างอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตเช่นชาวบ้านทั่วได้

ผลจากการทำงานด้วยความเสียสละและทุ่มเทของผู้ใหญ่บ้านจรรยา ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขสาขาเสพยาเสพติด เป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดลำพูน ระดับภาค และระดับประเทศ ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านจรรยา ยังมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการสร้างให้หมู่บ้านเป็น

## หมู่บ้านกินอิ่ม นอนอุ่น

เกิดขึ้นเป็นโครงการต่อไป